



## ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG LÃNH ĐẠO THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (2005 – 2015)

*Phạm Mạnh Thắng<sup>1\*</sup>, Huỳnh Văn Vạn<sup>2</sup>*

<sup>1</sup>Khoa Giáo dục Chính trị - Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

<sup>2</sup>Sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

Ngày nhận bài: 05-01-2018; ngày nhận bài sửa: 09-02-2018; ngày duyệt đăng: 08-3-2018

### TÓM TẮT

Bình Dương là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Nhận thức được tầm quan trọng của vốn FDI đối với phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ tỉnh Bình Dương đã chú trọng đến việc thu hút vốn FDI. Bài viết trình bày chủ trương và quá trình tổ chức thực hiện của Đảng bộ tỉnh Bình Dương trong thu hút vốn FDI. Bên cạnh đó, bài viết cũng phân tích một số kết quả và kinh nghiệm trong việc thực hiện thu hút vốn FDI của tỉnh Bình Dương trong giai đoạn 2005-2015.

**Từ khóa:** chủ trương, đầu tư trực tiếp nước ngoài, kinh nghiệm.

### ABSTRACT

*The committee of the Party in Binh Duong province's direction  
for the attraction of foreign direct investments from 2005 to 2015*

Binh Duong province is one of the leading regions in gaining the attraction of Foreign Direct Investment (FDI) capital. Being aware of the importance of FDI capital flows for the economic and social development, the Party Committee, the government as well as Department of Planning and Investment of Binh Duong province concentrated on the attraction of FDI capital in there. This research aims to present the reality, analyze some results and draw on experience through undertaking and the leading process of promoting in attraction of FDI capital.

**Keywords:** policy, Foreign Direct Investment (FDI), experience.

### 1. Đặt vấn đề

Trong thời đại ngày nay, mỗi quốc gia đều có những mối liên hệ và sự phụ thuộc với các quốc gia khác. Sự gắn bó giữa các quốc gia được thể hiện bằng nhiều hình thức khác nhau. Một trong những hình thức đó là sự luân chuyển vốn đầu tư giữa các nước. Nguồn vốn này có một ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nhất là tạo ra nguồn lực bổ sung vốn, công nghệ, giải quyết việc làm, nâng cao trình độ phát triển của quốc gia đón nhận...

Trong những năm qua, Bình Dương là một trong năm địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI, thậm chí còn cao hơn cả Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Với những lợi thế về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên xã hội như là cửa ngõ giao thương giữa

\* Email: thangpm@hcmup.edu.vn

các tỉnh Tây Nguyên với Thành phố Hồ Chí Minh, có các trục đường giao thông huyết mạch chạy qua như quốc lộ 13, đường Hồ Chí Minh, đường Xuyên Á..., địa hình bằng phẳng và ít bị thiên tai, lũ lụt lại thêm có lực lượng lao động dồi dào với trình độ tay nghề đã qua đào tạo, hệ thống cơ sở hạ tầng tốt đã hấp dẫn những nhà đầu tư đến từ nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Năm bắt được tầm quan trọng của vốn FDI trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Bình Dương đã dựa vào tình hình thực tiễn, bám sát theo chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam và chính sách của Nhà nước về thu hút vốn FDI để hoạch định chủ trương, đề ra những biện pháp cụ thể nhằm thu hút mạnh mẽ dòng vốn FDI vào địa phương.

## **2. Giải quyết vấn đề**

### **2.1. Chủ trương của Đảng bộ tỉnh Bình Dương về thu hút vốn FDI**

Từ năm 2006 đến nay là giai đoạn kinh tế Việt Nam hội nhập sâu hơn vào kinh tế khu vực và thế giới. Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), triển khai sâu rộng các cam kết trong khu vực mậu dịch tự do ASEAN và ASEAN+, tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh cấp cao APEC lần thứ 14 và đảm nhận ghế Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc... Điều này đã tạo ra những cơ hội to lớn cho Việt Nam mở rộng khả năng trao đổi, hợp tác kinh tế trên nhiều lĩnh vực với các nước mà trong đó có lĩnh vực kinh tế.

Với những yêu cầu mới đặt ra, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X (2006) của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ rõ: “Cải thiện môi trường pháp lí về kinh tế, đa dạng hóa các hình thức và cơ chế để thu hút mạnh nguồn lực của các nhà đầu tư nước ngoài vào những ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh quan trọng” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2011, tr.613). Ngoài ra, Nghị quyết Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đưa ra những nhiệm vụ cần giải quyết, như: “Khẩn trương đổi mới thể chế kinh tế, hoàn chỉnh hệ thống pháp luật bảo đảm lợi ích quốc gia và phù hợp với các quy định, thông lệ quốc tế. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, chú trọng cải cách hành chính, đào tạo nguồn nhân lực, tạo lập những điều kiện thuận lợi hơn nữa để thu hút mạnh các nguồn vốn quốc tế như vốn ODA, vốn đầu tư trực tiếp, gián tiếp... Mở rộng lĩnh vực, địa bàn và hình thức thu hút FDI, hướng vào những thị trường giàu tiềm năng và các tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về số lượng và chất lượng, hiệu quả nguồn FDI” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2011, tr.698).

Bước sang những năm 2011-2014, với nhiều thay đổi của bối cảnh trong nước và quốc tế, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI (2011) đã đưa ra định hướng trong những năm tới: “Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút mạnh các nguồn vốn quốc tế; thu hút các nhà đầu tư lớn, có công nghệ cao, công nghệ nguồn” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2011, tr.774). Đặc biệt, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) nhấn mạnh: “Thu hút đầu tư nước ngoài có công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường và tăng cường sự liên kết với các

doanh nghiệp trong nước” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2011, tr.758). Đây là sự thay đổi trong nhận thức của Đảng về thu hút thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nói chung và các doanh nghiệp có vốn FDI nói riêng.

Vận dụng quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Bình Dương đã xác định đúng hướng thu hút FDI. Thu hút vốn FDI vào địa phương là cần thiết cho sự phát triển kinh tế xã hội của Bình Dương, nhưng không nên chạy theo số lượng mà cần phải quan tâm đến chất lượng của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ VIII (2005) xác định: “cần cân nhắc lựa chọn các dự án có công nghệ cao, công nghệ sạch, những nhà đầu tư có tiềm lực và khả năng tài chính lớn để tạo sự bức phá trong phát triển công nghiệp của vùng và của tỉnh” (Đảng bộ tỉnh Bình Dương, 2005, tr.18). Ngoài ra, Đảng bộ tỉnh Bình Dương xác định về đối tác thu hút vốn FDI là: “thu hút các đối tác mạnh, các tập đoàn có công nghệ nguồn từ các nước tiên tiến, tránh làm tràn lan kém hiệu quả” (Đảng bộ tỉnh Bình Dương, 2005, tr.30). Đồng quan điểm, trên cơ sở những kết quả đạt được về thu hút vốn FDI của địa phương trong những năm (2005 – 2010), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ IX (2010) xác định: “Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp xúc tiến đầu tư nhằm thu hút các tập đoàn kinh tế lớn, các doanh nghiệp nước ngoài có trình độ kỹ thuật và công nghệ sản xuất hiện đại; chú trọng kêu gọi đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, công nghệ phụ trợ, các ngành công nghệ cao...” (Đảng bộ tỉnh Bình Dương, 2010, tr.112). Đại hội đặt ra nhiệm vụ đối với toàn hệ thống chính trị cần phải nâng cao tính hiệu quả trong công tác xúc tiến đầu tư, thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, ban hành các chính sách ưu đãi và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm tạo môi trường thuận lợi, đủ sức cạnh tranh với các tỉnh, thành trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.

Những chủ trương thu hút vốn FDI của Đảng bộ tỉnh Bình Dương mang tính toàn diện và có chiều sâu đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ thúc đẩy thu hút vốn FDI vào các lĩnh vực đòi hỏi nguồn vốn lớn và công nghệ cao. Đảng bộ tỉnh Bình Dương đã mạnh dạn, dám nghĩ dám làm với thái độ cầu thị đã không ngừng đưa ra những chính sách có tính đột phá để thu hút vốn FDI vào phát triển kinh tế, phấn đấu đến năm 2020 sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

## **2.2. Quá trình chỉ đạo thực hiện của Đảng bộ tỉnh Bình Dương**

### **2.2.1. Xây dựng kế hoạch thu hút vốn FDI**

Thực hiện chủ trương của Đảng bộ tỉnh Bình Dương về thu hút vốn FDI, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương đã ban hành nhiều kế hoạch để tăng cường công tác thu hút vốn FDI. Có thể kể đến như: Nghị quyết số 30/2010/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương giai đoạn 2010-2015 xác định thu hút vốn đầu tư nước ngoài cả thời kỳ đạt trên 5 tỉ đô la Mỹ. Trong Nghị quyết số 19/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bình Dương về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014 cũng xác định mục tiêu tổng quát trong năm 2013 là thu hút vốn FDI khoảng 1 tỉ

USD. Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bình Dương cũng đánh giá kết quả thu hút vốn đầu tư nước ngoài năm 2014 tăng cao, “ước đạt 1,6 tỉ USD và đặt mục tiêu thu hút vốn FDI năm 2015 là khoảng 1 tỉ USD” (HĐND tỉnh Bình Dương, 2014, tr. 4 -5). Trong báo cáo số 101/BC-UBND đánh giá kết quả thu hút vốn FDI trong 5 năm ( 2011-2015) là 10, 2 tỉ USD và vượt gấp đôi so với kế hoạch đề ra với 725 dự án đăng kí mới và 685 dự án điều chỉnh và đề ra mục tiêu trong giai đoạn 2015 – 2020, Bình Dương cần phải thu hút trên 7 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài và nhấn mạnh các biện pháp thực hiện: “Tích cực chủ động tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi, tranh thủ khai thác các nguồn lực từ bên ngoài... triển khai các giải pháp đồng bộ, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác thu hút đầu tư nước ngoài, thu hút mạnh nguồn vốn đầu tư vào các ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp phụ trợ và các ngành dịch vụ” (UBND tỉnh Bình Dương, 2011, tr.17).

### 2.2.2. Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư

Thực hiện theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 2239/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án tổ chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tập trung cấp tỉnh. *Đối với cấp huyện*, UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo triển khai thực hiện mô hình một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại các huyện, thị xã, thành phố. Bộ phận một cửa theo mô hình hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Trên cơ sở thành công của quá trình thí điểm tại Thuận An và thị xã Dĩ An, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 1036/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án tổ chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại UBND cấp huyện.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Dương đã thực hiện những phần mềm quản lí, trang thông tin điện tử dịch vụ hành chính công và thí điểm mô hình “chính quyền thân thiện, công sở thân thiện tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh”. Phần mềm một cửa tập trung cấp tỉnh và hệ thống các thiết bị phục vụ đã được đưa vào vận hành như: hệ thống bốc số tự động, bảng thông tin điện tử hiển thị kết quả giải quyết thủ tục hành chính, thiết bị tra cứu tình trạng hồ sơ, hệ thống camera giám sát, thiết bị lấy ý kiến đánh giá của người dân, doanh nghiệp về thái độ phục vụ của cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Trang thông tin hành chính công của tỉnh Bình Dương được hoàn thiện, tích hợp dữ liệu (100% thủ tục hành chính cấp tỉnh, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, 3, tiến tới mức độ 4 theo lộ trình), hệ thống cung cấp thông tin, tổng đài nhắn tin... sẽ đưa vào vận hành đồng bộ, giúp người dân, doanh nghiệp có thể tra cứu thông tin, kết quả nhanh chóng, chính xác, mọi lúc, mọi nơi.

Nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong thu hút nguồn vốn FDI, UBND tỉnh Bình Dương đưa vào vận hành Khu hành chính mở tại Trung tâm Hành chính tỉnh với mô hình một cửa, một cửa liên thông, hỗ trợ tư vấn pháp lí các thủ tục hành chính, đặc biệt là: cấp

giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng sẽ tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo tính minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin cho các nhà đầu tư. Đây là điểm nhấn trong công tác cải cách thủ tục hành chính cho thấy *tâm nhìn, chủ trương và hành động quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền tỉnh trong việc xây dựng và phát triển Bình Dương và những hiệu quả thấy rõ của việc xây dựng chính quyền tập trung, hiện đại và hiệu quả.*

#### 2.2.4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Xác định nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vừa là mục tiêu vừa là động lực và là yếu tố quyết định cho sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung và tạo dấu ấn để thu hút vốn FDI nói riêng, Đảng bộ tỉnh Bình Dương đã chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nghị quyết Đại hội lần thứ IX (2010) của Đảng bộ tỉnh Bình Dương khẳng định: “nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ khoa học, kĩ thuật và đội ngũ công nhân lao động đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới” (Đảng bộ tỉnh Bình Dương, 2010, tr.20). Từ đó, Tỉnh ủy Bình Dương ban hành Chương trình hành động số 38-CtrHĐ/TU về đào tạo, thu hút và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006-2010.

Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Bình Dương ban hành nhiều văn bản để phát triển nguồn nhân lực, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng, hoàn thiện và nâng cao chất lượng của cán bộ quản lý, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh: Quyết định số 199/2006/QĐ-UBND về việc quy định về chính sách đào tạo, thu hút và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương; Quyết định số 3294/2007/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án đào tạo cán bộ có trình độ đại học và sau đại học ở nước ngoài giai đoạn 2006-2010; Quyết định số 3740/2007/QĐ-UBND về phê duyệt dự án Đào tạo trong nước 300 cán bộ, công chức, viên chức có trình độ sau đại học tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006 - 2010; Quyết định số 4138/QĐ-UBND về kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 20-CTHĐ/TU của Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015”; Quyết định số 74/2011/QĐ-UBND về quy định chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực... Đồng thời, Đảng bộ chính quyền tỉnh Bình Dương cũng chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và củng cố đội ngũ giáo viên, cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học cho các trường trên địa bàn như Đại học (ĐH) Thủ Dầu Một, ĐH Bình Dương, ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương, ĐH Quốc tế miền Đông, ĐH Việt Đức... nhằm đào tạo cung cấp nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp.

Những chính sách về đào tạo, thu hút và phát triển nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn này của Đảng bộ và chính quyền tỉnh Bình Dương đã phát huy tích cực, nguồn nhân lực tăng cao chất lượng nguồn nhân lực nâng lên rõ rệt.

### 2.3. *Kết quả và kinh nghiệm trong lãnh đạo thu hút vốn FDI của Đảng bộ tỉnh Bình Dương*

#### 2.3.1. Một số kết quả về thu hút vốn FDI

Về số dự án và số vốn FDI vào Bình Dương có sự chuyển biến rõ rệt. Từ năm 2005 đến 2010, thu hút FDI của Bình Dương tăng cao khi “có thêm 846 dự án FDI với tổng vốn

đầu tư 7,3 tỉ USD” (Đảng bộ tỉnh Bình Dương, 2010, tr.49). Kết quả này đã nâng nguồn FDI trên địa bàn tỉnh đến cuối năm 2010 lên 1966 dự án với tổng vốn đăng ký gần 13,5 tỉ USD của doanh nghiệp đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thu hút FDI của Bình Dương với nhiều dự án lớn tập trung vào sản xuất như dự án sản xuất vỏ ô-tô của Tập đoàn Kumho Asiana với tổng vốn đầu tư 360 triệu USD; dự án sản xuất bánh kẹo các loại của Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina với vốn 60,1 triệu USD; dự án sản xuất giấy của Công ty TNHH Kraft Vina với vốn đầu tư hơn 190 triệu USD...

Trong giai đoạn 2010 - 2015, thu hút FDI của Bình Dương phát triển nhanh và “cao hơn so với kế hoạch với 491 dự án mới và 690 dự án bổ sung với tổng vốn 7,9 tỉ USD, trong đó vào các khu công nghiệp chiếm 90%” (Báo Bình Dương, 2014). Nâng tổng số dự án lên đến 2546 dự án với tổng số vốn đầu tư là 21,5 tỉ USD. Ngoài ra, Bình Dương còn thu hút một số nhà đầu tư lớn như: Tập đoàn Tokyu, Tập đoàn AEON, Tập đoàn Maruzen Foods Corporation, Tập đoàn Dai Nippon Printing (DNP)...

*Về lĩnh vực đầu tư:* Đầu tư nước ngoài vào Bình Dương ngày càng hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao. Các ngành, lĩnh vực tinh có lợi thế như công nghiệp điện, điện tử, cơ khí, dược phẩm, hóa chất, thương mại dịch vụ... được nhiều nhà đầu tư quan tâm, số lượt đoàn nhà đầu tư nước ngoài đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tăng cao so với các năm trước.

*Về đối tác:* Đối tác đầu tư vào Bình Dương là các doanh nghiệp ở những nước phát triển của khu vực châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore ngày càng gia tăng. Trong đó, Nhật Bản là nhà đầu tư lớn nhất vào Bình Dương với 241 dự án, “tổng số vốn là 5,13 tỉ đô la Mỹ (chiếm khoảng 20% tổng số FDI mà Bình Dương thu hút được)” (Báo Bình Dương, 2016).

### 2.3.2. Một số kinh nghiệm

Trong quá trình lãnh đạo thu hút vốn FDI vào phát triển kinh tế - xã hội trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh Bình Dương đã đạt được những thành tựu như trên và đúc rút một số kinh nghiệm bước đầu như sau:

(i) Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Bình Dương với công tác thu hút vốn FDI một cách đồng bộ và có chiều sâu. Từ xuất phát điểm là kinh tế nông nghiệp, Đảng bộ tỉnh Bình Dương đã đưa ra những chủ trương đúng đắn nhằm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa hướng đến mục tiêu xây dựng Bình Dương trở thành đô thị văn minh, hiện đại, thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2020. Trong đó, chính sách “trải thảm đỏ đón nhân tài, trải chiếu hoa mời gọi nhà đầu tư” đã thu hút mạnh mẽ vốn FDI và trở thành một mô hình cho các địa phương khác học tập. Một mặt, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Bình Dương chú trọng xây dựng các khu, cụm công nghiệp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng tạo ra lợi thế cạnh tranh; mặt khác, việc tăng cường công tác hoàn thiện môi trường đầu tư và xúc tiến đầu tư tạo môi trường đầu tư thông thoáng, linh hoạt đã đưa Bình Dương trở thành một tỉnh công nghiệp với nền kinh tế phát triển năng động, một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI.

(ii) Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch. Trước năm 2005, Đảng bộ tỉnh Bình Dương tập trung các biện pháp hướng vào cải cách thủ tục hành chính, tăng cường sự phối hợp giữa các ngành chức năng và ban quản lý khu công nghiệp để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp. Trong giai đoạn 2005 - 2015, Đảng bộ tỉnh Bình Dương đặt ra nhiệm vụ thực hiện có hiệu quả cải cách thủ tục hành chính gắn với tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của các nhà đầu tư để các dự án đăng kí được triển khai nhanh và sớm đi vào hoạt động. Từ chủ trương đó, các cấp ủy và chính quyền tỉnh Bình Dương đã nỗ lực tập trung vào giải quyết triệt để như thực hiện cơ chế “một cửa, một dấu”, “một cửa liên thông”, đưa vào hoạt động Trung tâm hành chính tập trung, hiện đại hóa nền hành chính đã giúp các nhà đầu tư tiếp cận nhanh chóng, kịp thời, giảm chi phí và thời gian. Do đó, “các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX từ 2005 đến 2015 có thể khẳng định rằng, cải cách hành chính là một “đặc sản” của chính quyền Bình Dương” (Trường Đại học Bình Dương, 2016, tr.35). Đây là kinh nghiệm nổi trội trong công tác thu hút vốn FDI của Đảng bộ tỉnh Bình Dương đã thể hiện một tầm nhìn và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị.

(iii) Chú trọng xác định đúng lĩnh vực ưu tiên thu hút vốn FDI trong từng giai đoạn. Trước năm 2005, Đảng bộ tỉnh Bình Dương chủ trương thu hút mạnh các nguồn vốn FDI vào phát triển công nghiệp. Từ năm 2005 đến năm 2010, Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần VIII xác định chú trọng kêu gọi và thu hút các nhà đầu tư, các tập đoàn kinh tế lớn đến đầu tư, cần đặc biệt thu hút các dự án vào các lĩnh vực cơ khí chế tạo, nông nghiệp, dịch vụ. Chủ trương này phù hợp với định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Bình Dương. Từ năm 2010 đến năm 2015, Đảng bộ tỉnh Bình Dương xác định thu hút các tập đoàn kinh tế lớn vào các lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, các ngành công nghệ cao... Đảng bộ tỉnh Bình Dương đã quán triệt, vận dụng sáng tạo chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam vào quá trình lãnh đạo thu hút vốn FDI phù hợp với thực tiễn của địa phương.

### 3. Kết luận

Căn cứ vào những lợi thế của địa phương, chú trọng đến vai trò, vị trí của mình trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và trên cơ sở quán triệt, vận dụng sáng tạo chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Bình Dương đã chủ động, sáng tạo, năng động, nhạy bén xây dựng định hướng chiến lược thu hút vốn FDI. Với tầm nhìn đúng đắn, cơ chế thông thoáng đã giúp Bình Dương luôn là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI. Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng bộ tỉnh Bình Dương cần tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh bổ sung chủ trương cho sát với tình hình của địa phương, khắc phục những mặt hạn chế trong thu hút vốn FDI.

❖ **Tuyên bố về quyền lợi:** Các tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi.

**TÀI LIỆU THAM KHẢO**

- Báo Bình Dương. (15/5/2014). *Thu hút 5 tỉ USD vốn FDI giai đoạn 2011 – 2015 đã về đích trước thời gian*. Truy cập <http://baobinhduong.vn/thu-hut-5-ty-usd-von-fdi-giai-doan-2011-2015-da-ve-dich-truoc-thoi-gian-a74965.html>
- Báo Bình Dương (23/9/2016). *Doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại Bình Dương: Hiệu quả đóng góp lớn*. Truy cập <http://baobinhduong.vn/doanh-nghiep-nhat-ban-dau-tu-tai-binh-duong-hieu-qua-cao-dong-gop-lon-a149161.html>
- Đảng bộ tỉnh Bình Dương. (2005). *Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ VIII*. Bình Dương: Lưu hành nội bộ.
- Đảng bộ tỉnh Bình Dương, (2010). *Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ IX*. Bình Dương: Lưu hành nội bộ.
- Đảng Cộng sản Việt Nam. (2011). *Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới và hội nhập (Đại hội VI, VII, VIII, IX, X, XI)*. Hà Nội: NXB Chính trị Quốc gia.
- Đại học Thủ Dầu Một. (2016). *Kỉ yếu Hội thảo Khoa học “Bình Dương – 20 năm phát triển và hội nhập (1996 – 2017)*. Bình Dương.
- HĐND tỉnh Bình Dương, (2014). *Nghị quyết 25/2014/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015*. Bình Dương: Công báo số 1 + 2.
- UBND tỉnh Bình Dương. (2011). *Báo cáo số 101/BC-UBND về tình hình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2011-2015*. Bình Dương: Lưu hành nội bộ.